



ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มีสยิด

(ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)

ตามที่ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มีสยิด ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ด้วยขณะนี้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมาตรการต่าง ๆ ที่บังคับใช้ สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่งด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของทุกฝ่ายนั้น ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้พื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดดังกล่าวและตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วยความเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ให้งดการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และละหมาดญะมาอะห์ที่มีสยิด

๒. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เห็นควรผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มีสยิดได้ โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประสานแจ้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อจะได้ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ออกโดยภาครัฐและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัดต่อไป


/๓. พื้นที่ควบคุม...

๓. พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดควบคุมดูแลการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ออกโดยภาครัฐและประกาศจฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัดด้วย

๔. การจัดงานการกุศลของมัสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม ให้ผู้จัดหารีอกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อจะได้ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด สำหรับกิจกรรมการบรรยายศาสนธรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน การเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ การเรียนการสอนประจำมัสยิด และการออกตะอ์วะห์หรือดับสัสม (การเชิญชวนให้ศาสนิกทำความดี) ให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้มีความเคร่งครัดในการตรวจวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาดสถานที่ การเว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จฬาราชมนตรี